

chất khí, bụi, tiếng ồn,... do tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra. Kết quả của phương pháp này có độ tin cậy cao và là cơ sở để đánh giá sơ bộ các nguồn ô nhiễm cũng như các biện pháp giảm thiểu kèm theo.

Phương pháp lấy mẫu, phân tích hiện trạng môi trường: Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất, không khí xung quanh tại khu vực dự án. Tập hợp các số liệu đã thu thập và lấy mẫu sau đó phân tích trong phòng thí nghiệm. Quá trình đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm luôn tuân thủ các quy định của Việt Nam. Trên cơ sở các kết quả phân tích, dự báo những tác động tiêu cực đến môi trường thông qua việc so sánh với các Quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hiện hành. Kết quả phân tích hiện trạng môi trường được thể hiện trong chương 2 của báo cáo và đính kèm tại phụ lục của báo cáo.

Phương pháp so sánh, đối chứng: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với các giới hạn cho phép trong các QCVN, TCVN còn hiệu lực. Phương pháp này được sử dụng trong chương 2, 3 của báo cáo, trên cơ sở kết quả phân tích, tính toán so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Phương pháp tham vấn cộng đồng: Sử dụng trong quá trình điều tra thực địa tại các khu vực dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án. Tiến hành họp lấy ý kiến của lãnh đạo của chính quyền địa phương cũng như của người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án, nhằm xác định những tác động mà dự án gây ra, đồng thời chủ dự án cũng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết.

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM

5.1. Thông tin về dự án

*** Thông tin chung:**

Tên dự án: Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tân, huyện Giao Thủy.

Địa điểm thực hiện dự án: xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Chủ dự án: Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy;

Đơn vị quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giao Thủy

Địa chỉ liên hệ của chủ dự án: Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

*** Phạm vi, quy mô, công suất:**

(1). Phạm vi của dự án.

- Khu đất thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tân, huyện Giao Thủy có diện tích 32.145m² với vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp trực huyện lộ Tiên Thịnh;